

# ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÀ PHÂN PHỐI THEO NHÓM

NHÀ PHÂN PHỐI MỚI

BỔ SUNG VAI TRÒ NHÀ PHÂN PHỐI

Nếu bạn nộp đơn để thành Nhà Phân Phối độc lập (hoặc với người hôn phối hoặc người cùng chung sống) thì bạn chỉ cần nộp hợp đồng Nhà Phân Phối và không cần điền vào mẫu đơn này.

Nếu bạn hoặc những cá nhân khác muốn cùng tham gia, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn này và các thành viên đăng ký Nhà Phân Phối theo nhóm cùng ký tên vào đơn.

Mẫu đơn đăng ký Nhà Phân Phối Nhóm bổ sung vào hợp đồng Nhà Phân Phối. Ý nghĩa của những từ in hoa không thể hiện trong mẫu đơn này được trình bày trong Các Quy Tắc Hoạt Động Áp Dụng Cho Nhà Phân Phối.

Lưu ý rằng bạn phải cung cấp bản sao CMND của các thành viên đăng ký Nhà Phân Phối theo nhóm.

Khi hoàn tất các thông tin trong mẫu đơn này, vui lòng gửi đến: Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7. Q3, HCM

VUI LÒNG ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT RÕ RÀNG CÁC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:

## ĐĂNG KÝ NHÀ PHÂN PHỐI THEO NHÓM

Nhà Phân Phối chính thể hiện bên dưới đã ký kết hợp đồng Nhà Phân Phối và mong muốn các thành viên có tên dưới đây (các thành viên gia nhập thêm) có thể cùng tham gia trong vai trò Nhà Phân Phối được xây dựng bởi Nhà Phân Phối chính. Mỗi thành viên ký tên dưới đây đại diện và đồng ý các điều khoản sau: (a) những người được nhận biết dưới đây cùng hợp tác trong vai trò Nhà Phân Phối (b) các thông tin liên quan đến mỗi thành viên thì phải đầy đủ và chính xác (c) Anh/chị ấy đã nhận được hợp đồng Nhà Phân Phối, các chính sách, thủ tục và các tài liệu, hợp đồng liên quan khác. (d) Anh/chị ấy phải chắc chắn tuân thủ các chính sách và điều khoản của Nu Skin, bao gồm tuân thủ trọng tài, không chào mời các thành viên của nhóm khác, độc quyền và những giao ước giới hạn khác được nêu trong các chính sách. (e) Nhà Phân Phối chính là người duy nhất có quyền đại diện cho cả nhóm đưa ra các quyết định đối với hợp đồng Nhà Phân Phối (bao gồm việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận tương tự) hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Nu Skin và Nu Skin chỉ chấp nhận những quyết định cũng như sự hướng dẫn của Nhà Phân Phối chính đến các vấn đề liên quan đến hợp đồng Nhà Phân Phối bao gồm các tiền thưởng được trả sau này). (f) các anh/chị cùng tham gia vai trò Nhà Phân Phối có cùng trách nhiệm về pháp lý cho những hành động hoặc sai sót của bất kỳ thành viên nào liên quan đến vai trò Nhà Phân Phối và Nu Skin sẽ xử lý những hành vi vi phạm chính sách và thủ tục của bất kỳ thành viên nào. (g) Tất cả những khoản tiền thưởng hoặc lợi ích được tạo ra hoặc có thể tính cho nhóm (gồm những nỗ lực của các thành viên ký tên dưới đây) hoặc bất kỳ những nỗ lực nào liên quan đến Nu Skin hoặc sản phẩm sẽ được thanh toán hoặc được chuyển thẳng đến Nhà Phân Phối chính. (h) tất cả những thành viên cùng tham gia dưới đây, dù là cá nhân hay tập thể sẽ không được quyền khiếu nại Nu Skin về các khoản tiền thưởng và các lợi ích khác. (i) Mỗi thành viên cùng tham gia có một bản thỏa thuận riêng, có thể là bằng miệng hoặc bằng văn bản với Nhà Phân Phối chính, và bất kỳ khiếu nại nào khác của các thành viên cùng tham gia, dù là cá nhân hay tập thể, liên quan đến tiền thưởng và những lợi ích khác đều giải quyết với Nhà Phân Phối chính theo những điều khoản của các thỏa thuận riêng.

Họ tên Nhà Phân Phối chính:

Ngày:

(Tiền thưởng, nếu có, sẽ được sẽ được thanh toán và chuyển đến duy nhất cho tên của Nhà Phân Phối chính)

Số CMND:

Số điện thoại liên lạc:

Địa chỉ gửi thư:

Chữ ký:

### CÁC THÀNH VIÊN CÙNG NHÓM

Họ tên của người cùng tham gia:

Ngày:

Số CMND:

Ký tên:

Họ tên của người cùng tham gia:

Ngày:

Số CMND:

Ký tên:

Họ tên của người cùng tham gia:

Ngày:

Số CMND:

Ký tên:

Mẫu đơn đăng ký Nhà Phân Phối Nhóm phải gửi kèm với hợp đồng Nhà Phân Phối do Nhà Phân Phối chính đứng tên nếu như Nu Skin Việt Nam chưa nhận được hợp đồng Nhà Phân Phối trước ngày nộp đơn này. Tất cả những thay đổi trong tương lai liên quan đến Đơn Đăng ký Nhà Phân Phối theo Nhóm này hoặc đến vai trò Nhà Phân Phối phải được thông báo bằng văn bản và phải bao gồm tên và chữ ký của tất cả các thành viên hiện tại, bao gồm Nhà Phân Phối chính và những người cùng tham gia. Công ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào muốn trở thành Nhà Phân Phối độc lập hoặc là thành viên tham gia vào Nhà Phân Phối theo Nhóm.



CÔNG TY TNHH NU SKIN VIỆT NAM  
201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, HCM  
Điện thoại: 083.932430 • Fax: 083.9320035  
Website: www.nuskin.com

Liên trắng dành cho Công ty

Liên hồng dành cho Nhà Phân Phối chính

Liên vàng dành cho Nhà Phân Phối cùng tham gia